

# วงศ์สว่าง ครีเอชัน นำ 3 สื่อ Hairworld, Bride, The Guitar Mag ลุยออนไลน์ ตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการออนไลน์ ดันรายได้ 3 ปี 100 ล้าน

“ปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง” กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชัน จำกัด , กรรมการ บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิง แอนด์ พรินติ้ง จำกัด ผู้ผลิตสื่อนิตยสาร The Guitar Mag นิตยสารดนตรีอันดับหนึ่งของเมืองไทย, Bride Magazine นิตยสารแฟชั่นชุดแต่งงานฉบับแรกของเมืองไทย และ Hairworld Pus+ นิตยสารฟรีก็้อปปี๋ แฟชั่นผมอันดับหนึ่งของเมืองไทย พร้อมก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์ TheGuitarMag.com , HairWorldPlus.com และ Bride WeddingMagazine.com แหล่งความรู้ด้านดนตรี ความสวยความงาม การแต่งงาน และแหล่งศูนย์รวมสินค้าและบริการส่งตรงถึงผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมด้านการตลาดอีกมากมาย กระจายครอบคลุมทุกช่องทาง

นอกจากนั้น บริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชัน จำกัด ก็ยังมีแพลนจัดงานอีเวนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้า และ ชัพพอร์ทกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงาน The Guitar Mag Award จัดติดต่อกันมาถึง 7 ปี งานแฟชั่นผม Hairworld Fashion Week, Hairworld Festival ที่เคยจัดและประสบความสำเร็จ ติดต่อกันมาถึง 3 ครั้ง งาน Hairworld Run 2018 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือน สิงหาคมนี้ และอีกงานใหญ่คือ Music Expo 2018 มหกรรมงานดนตรีจำหน่ายอุปกรณ์ดนตรีที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นปลายปี โดยตั้งเป้าการดำเนินงาน 3 ปี สร้างรายได้ 100 ล้าน

ปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง กล่าวว่า “ในปี 2561 นี้ ได้ก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์ม ดิจิทัลออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ นำนิตยสารในเครือผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลออนไลน์ เพิ่มศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความสวยความงาม การแต่งงาน และด้านดนตรี เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการทั้ง 3 ด้านให้กับผู้บริโภค โดยจะนำเสนอในรูปแบบของการนำคอนเทนต์ความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการทำงาน มานำเสนอทั้งรูปแบบของบทความและคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งรับทำการตลาดให้กับสินค้า เพื่อให้กระจายสินค้าไปยังสื่อดิจิทัลออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงการจัดงานอีเวนต์ให้กับลูกค้า โดยจะจัดงานเปิดตัว วงศ์สว่าง นิวดิจิทัล แพลตฟอร์ม อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ เผยให้เห็นแผนธุรกิจตั้งเป้า 3 ปีขยายกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค 100 ล้านบาท”

สำหรับ บริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชัน จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิงแอนด์พรินติ้ง จำกัด ซึ่งก่อตั้งโดย เล็ก วงศ์สว่าง นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง ผู้บุกเบิกธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นหนังสือเพลง I.S Song Hits ศาลาคนเศร่า ทะลิ่ง และอีกมากมาย